



เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ



๑. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ที่ประชุมคณะอนุ

กรรมการได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. โดยเชิญผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ซึ่งคณะอนุกรรมการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติข้างต้น คือ ประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ตามร่างมาตรา ๑๓ ประเด็นการกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการตามร่างมาตรา ๑๘ ประเด็นการกำหนดบทบัญญัติให้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ถูกกระทำทรมาน หรือถูกกระทำให้สูญหาย ทั้งนี้ เห็นควรให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ไปยังคณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป

๒. คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาสาระสำคัญ ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) การพิจารณาศึกษา เรื่อง “จริยธรรมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน”

โดยได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เข้าร่วมประชุม ใน ๓ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประเด็นที่ ๒ แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ บรรณาธิการ และผู้บริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการจัดอบรมโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประเด็นที่ ๓ แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอไปยังสำนักงาน กสทช. ว่า เห็นควรให้มีการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศให้กับบรรณาธิการและผู้บริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง และเห็นควรให้เชิญบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านสื่อมวลชน มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย เนื่องจากจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น



๒) การพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้รวบรวมข้อเสนอแนะของการศึกษารายงาน ส.ส.ท. ในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาจัดทำเป็นตารางเปรียบเทียบกับกรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ ว่าองค์กรได้มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะไปแล้วหรือไม่อย่างไร



๓. คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณารวบรวมข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินกะทันหันและไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัท ไทย เวียดนามแอร์ แจ๊ต สตีค จำกัด (สายการบินไทยเวียดนามแอร์) โดยได้เชิญผู้แทนจากสายการบินไทยเวียดนามแอร์ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อกรณีดังกล่าว พบว่า ในกรณีที่ผู้โดยสารยืนยันที่จะขอรับเงินค่าโดยสารคืนสายการบินไทยเวียดนามแอร์ก็พร้อมดำเนินการคืนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้ ปัญหาการไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารตามเรื่องร้องเรียนนี้มีสาเหตุมาจากการบวนการแจ้งข้อมูลที่ผิดพลาด ดังนั้น คณะอนุกรรมการจึงได้มีมติเห็นควรให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบถึงสิทธิของผู้โดยสารเมื่อถูกยกเลิกเที่ยวบิน และหามาตรการหรือแนวทางในการลดปริมาณเรื่องร้องเรียนกรณีผู้โดยสารถูกยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ

๔. คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าโครงการที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti - Fake NEWS) (๒) โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ (๓) โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส โดยได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเห็นควรให้กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับ Digital Accessibility หรือระบบดิจิทัลที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ หากประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง และเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการในลักษณะตาสับปะรดในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมกันต่อต้านข่าวปลอม (Fake NEWS) ในชุมชน และสามารถสกัดกั้นข่าวปลอมที่อาจเกิดขึ้นจากชุมชนได้อย่างรวดเร็ว



นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาการปฏิรูปด้านสิทธิมนุษยชน : ติดตามการขับเคลื่อนร่างกฎหมายสำคัญ คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรให้อนุกรรมการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้พิจารณาศึกษารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งข้อสังเกตและความเห็นในเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ เพื่อร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป

